

มาดูนิสัยลูกคนโต พี่คนกลาง น้องคนเล็ก

นำเสนอเมื่อ : 13 เม.ย. 2552

ท่านผู้ปกครองลองหันมาสังเกตพฤติกรรม หรือนิสัยการแสดงออกของ ลูกคนโต พี่คนกลาง และน้องคนเล็ก ของท่านบางหรือยัง ว่ามีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างไร ลองศึกษาบทความนี้ดู ว่านิสัยของลูกเราแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร.... บ่อยครั้งที่มักตัดสินลูกๆ ว่า ก็เพราะเขาเป็นลูกคนโต หรือเพราะเป็นน้องเล็กสุดทอง นิสัยเลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้

วันนี้ขอแนะนำเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของลูกคนโต คนกลาง และคนเล็ก (โดยส่วนใหญ่) จาก **Dr. Kevin Leman** มาฝาก

บ่อยครั้งที่มักตัดสินลูกๆ ว่า ก็เพราะเขาเป็นลูกคนโต หรือเพราะเป็นน้องเล็กสุดท้อง นิสัยเลยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้

วันนี้ขอนำเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของลูกคนโต คนกลาง และคนเล็ก (โดยส่วนใหญ่) จาก Dr. Kevin Leman มาฝาก

นิสัยลูกคนเดียว

ข้อดี : เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักจัดระเบียบให้กับชีวิต มีความรับผิดชอบ

ข้อเสีย : เป็นคนที่ค่อนข้างดีใจ เจ้าคิดเจ้าแค้น มักชอบเรียกร้อง และไม่คอยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองทนต่อเสียงวิจารณ์ได้น้อยและค่อนข้าง sensitive

นิสัยลูกคนโต

ข้อดี : เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ต้องการมีอำนาจหรือโดดเด่นเหนือคนอื่น เป็นคนที่มีความเที่ยงตรงและตรงต่อเวลา คนที่เป็นลูกคนโตมักยึดความถูกต้องเป็นหลัก

ข้อเสีย : มักเป็นคนที่ยึดถือง่าย ชอบใช้อำนาจหรือบีบบังคับเมื่อต้องการให้ใครทำอะไรให้ตัวเอง บางครั้งก็มักวางตัววางใจไปเสียทุกอย่างจึงมักผิดพลาดได้ง่าย เพราะไม่ค่อยไว้วางใจคนอื่นเหมือนกับที่วางใจตัวเอง

นิสัยลูกคนกลาง

ข้อดี : เป็นคนที่น่ารัก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมักทำให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุข ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนทะเลไร้คลื่น รักความสงบมีความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้าง เป็นนักฟังที่ดีและมีความตั้งใจที่จะทำให้อีกคนมีความสุขจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ดี

ข้อเสีย : มีความกระตือรือร้นน้อยกว่าคนที่เป็นลูกคนโตและเนื่องจากต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น จึงมักทำให้คนที่เป็ลูกคนกลางพยายามทำตามความต้องการของคนอื่น หรือทำให้คนที่คบรอบข้าง มีความสุขจนเกินขอบเขต หากไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้จึงมักกลโทษตัวเอง หรือมองตัวเองในแง่ลบไป

นิสัยลูกคนเล็ก

ข้อดี : มักเป็นคนที่มีเสน่ห์ น่าเอ็นดู มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง เข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนที่อบอุ่น น่ารัก เป็นคนเปิดเผย จริงใจ

ข้อเสีย : มักเบื่อง่าย ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่อนข้างเอาแต่ใจ เมื่อคบหากับใคร ช่วงแรกๆ ก็ดูน่าตื่นเต้น น่าสนุกสนาน แต่เมื่อความสนุกสนานหมดไป ก็เหมือนงานเลี้ยงเลิกการ การแสวงหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจึงดูเป็นเรื่องยากสักหน่อย **แล้วถาเป็นคู่ชีวิตกันละ??**

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนโต

น่าจะไปด้วยกันได้ยาก ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจ หรือหัวแข็งด้วยกันทั้งคู่ ดูเหมือนเส้นทางชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยขวากหนามแห่งความไม่เข้าใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนกลาง

จุดอันตรายของคู่นี้ อยู่ที่ว่าลูกคนกลางมักจะเป็นคู่รักที่ดีของทุก ๆ คน แต่เมื่อมาเจอกับคนที่เป็นลูกคนโต ซึ่งมักชอบวางอำนาจแล้วคนที่เป็นลูกคนกลางจะยอมโอนอ่อนผ่อนตาม แต่นานๆ เข้าคนที่เป็นลูกคนกลางก็จะรู้สึกแหย่ กับตัวเอง และจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองลง ความพยายามที่จะทำให้คู่นี้เป็นลูกคนโตขึ้นชอบ ก็จะหมดไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากคนที่เป็นลูกคนกลางมีนิสัยค่อนข้างไปทางลูกคนเล็กก็จะเป็นคู่ที่ไปด้วยกันได้ดีทีเดียว

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนสุดท้อง

จัดว่าเป็นคู่ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวที่สุด เพราะคนที่เป็นลูกคนโตจะช่วยสอนให้คนที่เป็ลูกคนเล็กรู้จักการจัดระเบียบให้กับชีวิตซึ่งช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี ในขณะที่คนที่เป็ลูกคนเล็กก็จะนำความสนุกสนาน มาเริง มาเผลอให้คนที่เป็ลูกคนโต ก็ชีวิตไม่ไ้มีแต่เรื่องซีเรียสนี่นา

คู่ที่เป็นลูกคนกลางทั้งคู่

คู่นี้อาจจะไปได้ 2 ทางคือหากคนหนึ่งมีนิสัยค่อนข้างไปทางลูกคนโตและอีกคนมีนิสัยค่อนข้างไปทางลูกคนเล็ก คู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันทีเดียว แต่ถาหากทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ยึดหยุ่น ถึงแม้จะพอประคับประคองชีวิตคู่กันได้ แต่ต้องเก็บงำความเจ็บช้ำในใจตามนิสัยของลูกคนกลางที่ไม่ค่อยพูดอะไรออกมา คู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องการนอกใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนกลาง กับลูกคนสุดท้อง

ถ้าคนที่เป็ลูกคนกลาง มีลักษณะค่อนข้างไปทางลูกคนโต คู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดี แต่หากเป็นแบบลูกคนกลางจริงๆ แล้ว ก็มักจะคล้อยตามให้เห็นดีเห็นงามกับการใช้ชีวิตในสไตล์ของลูกคนเล็กคือ มักจะขาดความรับผิดชอบและมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ (เหมือนลูกคนเล็กของใครหา!) และถาเป็นลูกคนกลางที่มีนิสัยค่อนข้างไปทางลูกคนเล็กแล้วละก็ ชีวิตคู่ดูจะยุ่งยากทีเดียว

คู่ที่เป็นลูกคนเล็กด้วยกันทั้งคู่

คู่นี้ ค่อนข้างน่ารัก มองโลกด้วยความสนุกสนาน แต่มักไม่ใช่ว่าพวกเขาจะชอบแก้ปัญหา เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาแต่อาจจะเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ยั่งยืนนัก

บทความนี้เป็นกรวิเคราะห์ทางจิตวิทยา ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง เราเป็นพ่อแม่เท่านั้นที่รู้ คอยสังเกตนิสัยลูกๆ ว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องซีเรียสกับการทายนะครึบ

ที่มาข้อมูล : <http://women.sanook.com>